



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 691
Chủ nhật
Ngày 28 - 3 - 2021

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

Nghiên cứu, học tập, quán triệt

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Xem tin trang 2+3)



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

CÂU LẠC BỘ LÊ QUÝ ĐÔN

Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập



Sáng ngày 27/3, Câu lạc bộ Lê Quý Đôn tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (27/3/1976 - 27/3/2021). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Câu lạc bộ Lê Quý Đôn tiên thân là Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của thị xã Thái Bình được thành lập ngày 27/3/1976. Hiện nay, Câu lạc bộ là nơi sinh hoạt của gần 370 hội viên là cán bộ hưu trí trung, cao cấp - những người có trình độ, kinh nghiệm, đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Những năm qua, Câu lạc bộ luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh, thường xuyên đổi mới các hoạt động, phát triển toàn diện, có chiều sâu từ nội dung, hình thức đến chất lượng hoạt động. Nội bộ đoàn kết, đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Câu lạc bộ luôn quan tâm đến việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của hội viên, tiếp tục chung tay góp sức xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp. Hiện nay, Câu lạc bộ có 66 hội viên tham gia các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, thành phố và cơ sở. Câu lạc bộ cũng thường xuyên đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết,

(Xem tiếp trang 3)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Ảnh: MINH ĐỨC

THU THỦY

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng. Dự hội nghị còn có các đại biểu tại 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

Dự hội nghị tại 103 điểm cầu của tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đại biểu cấp huyện, xã trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu bật tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để bảo đảm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao, đồng chí Thường



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Bình.

trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu dự hội nghị nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng. Nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; đồng thời, kịp thời uốn nắn

những nhận thức chưa đúng; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đối với các cơ quan trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách để thực thi trong đời sống; đồng thời, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị; khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Hải



Qua theo dõi chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, tôi hiểu sâu

sắc hơn nội dung cốt lõi trong văn kiện trung tâm của Đại hội. Tinh thần xuyên suốt của Báo cáo chính trị khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nhân dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững tư tưởng chỉ đạo; 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện, góp phần cùng cơ quan, địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Ông Phạm Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy



Sau khi nghe quán triệt chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, tôi thấy công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã đạt được kết quả toàn diện, nổi bật là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính

trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền... Qua đó góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tôi thống nhất rất cao với các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần chú trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... từ đó xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Ông Bùi Bá Tứ, Bí thư Chi bộ tổ 16, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Chúng tôi đánh giá rất cao việc đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần này. Có lẽ đây là lần đầu tiên cấp cơ sở chúng tôi được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước quán triệt Nghị quyết. Các đồng chí báo cáo viên đều là Ủy viên

Bộ Chính trị và trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng các Văn kiện Đại hội nên hiểu rất sâu và nắm rất sát tình hình thực tế, nội dung của Nghị quyết. Tôi cho rằng điều này không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn trong quá trình học tập mà còn giúp cho nhận thức về các nội dung được đề cập trong Nghị quyết được sâu sắc hơn; bên cạnh đó cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hành Nghị quyết vào cuộc sống. Ngoài ra, việc tổ chức hội nghị trực tuyến không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn mở rộng được đối tượng tham gia, rút ngắn thời gian đưa Nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tạo tiền đề để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

loa, đại khái cũng như kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, nhất là việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở các cấp.

Sau phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đó đi sâu phân tích các thành tố và nội hàm mới trong chủ đề Đại hội. Về quá trình chuẩn bị Báo cáo chính trị, đồng chí khẳng định việc chuẩn bị được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Báo cáo chính trị và các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Tinh thần xuyên suốt của Báo cáo chính trị đó là khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở phân tích, làm rõ tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đồng chí nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Sau khi đi sâu phân tích 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII và 3 đột phá chiến lược, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc tổ chức thực hiện cần thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể, từ trên xuống dưới, biến những quyết định của Đại hội thành những kết quả sinh động trong thực tế.

Buổi chiều, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đó tập trung phân tích những điểm mới cũng như kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ. Đồng chí khẳng định: Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã đạt được kết quả toàn diện, nổi bật là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nên tầng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Đồng chí nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần đặc biệt tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức trong hai ngày 27 - 28/3.

Hôm nay, ngày 28/3, hội nghị tiếp tục làm việc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”; đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

TẮT ĐẠT - ĐÀO QUYÊN

● Để phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn tỉnh bố trí 103 điểm cầu; trong đó, hai điểm cầu chính ở Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết nối với 12 điểm cầu ở các huyện, thành phố, sở và đảng ủy trực thuộc; 89 điểm cầu xã, phường, thị trấn. Số lượng điểm cầu lớn, rộng khắp trên toàn tỉnh đòi hỏi công tác chuẩn bị về kỹ thuật, đường truyền phải thật kỹ lưỡng để đạt chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt; đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối. Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với VNPT Thái Bình và các đơn vị liên quan bố trí đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao để chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất. Đến 18 giờ ngày 26/3, các điểm cầu ở 3 cấp trong tỉnh, hệ thống kỹ thuật, màn hình, máy tính, đường truyền đã hoàn thành chạy thử, tổng duyệt, bảo đảm kết nối thông suốt với điểm cầu trung ương và tất cả các điểm cầu trong tỉnh. Các đơn vị cũng đã xây dựng các phương án dự phòng, kế hoạch ứng phó, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

CÂU LẠC BỘ LÊ QUÝ ĐÔN...

(Tiếp theo trang 1)

trách nhiệm với lãnh đạo tỉnh và các địa phương về các chủ trương trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Câu lạc bộ Lê Quý Đôn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt 45 năm qua. Đồng chí mong muốn Ban Chủ nhiệm và các thành viên Câu lạc bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Câu lạc bộ, đẩy mạnh các hoạt động bổ ích, thiết thực để chăm lo đời sống cho hội viên. Thường xuyên cập nhật và quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh và kịp thời thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế để đáp ứng nhu cầu của hội viên. Bàng uy tín, trí tuệ và kinh nghiệm phong phú của mình, các hội viên tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để quê hương Thái Bình ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các hội viên Câu lạc bộ thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng Câu lạc bộ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 27/3, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã hơn 126,8 triệu người nhiễm và hơn 2,78 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 27/3, Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Trong ngày, cả nước có thêm 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 2.308/2.586 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 243 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị đã có 125 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 - 3 lần.



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xử lý mẫu bệnh phẩm của người có nguy cơ nhiễm Covid-19.

Tính đến 15 giờ 20 phút ngày 27/3, Thái Bình ghi nhận thêm 1 trường hợp cùng chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc - Nội Bài ngày 22/3. Trường hợp này đã được Hà Nội quản lý, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Ngay khi chuyển về Thái Bình, trường hợp này đã được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Thái Thụy). Như vậy, tính đến 15 giờ 20 phút ngày 27/3, Thái Bình đã ghi nhận 3 trường hợp trên chuyến bay VJ458. Tất cả đã được cách ly, theo dõi sức khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, Thái Bình cũng đã rà soát được 40 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 về. Những trường hợp này đã được theo dõi sức khỏe theo quy định. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải), Trung đoàn 568 và khu cách ly tập trung của thành phố Thái Bình đang cách ly, theo dõi sức khỏe 239 người. 232/239 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn 7 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 34 mẫu bệnh phẩm và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025



CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX Cuốn hút công nhân lao động

■ NGUYỄN CƯỜNG

Những ngày qua, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.



Công nhân Công ty TNHH Bông Thái Bình tham gia cuộc thi.

Bà Phạm Thị Như Phong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành văn bản

chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phát động hưởng ứng cuộc thi tới toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức lao động, trong đó tập trung hướng tới công nhân lao động (CNLD) tại các công đoàn cơ sở. Ngay sau khi Ban Tổ chức cuộc thi tổ

chức hội nghị triển khai, phát động cuộc thi ngày 15/3, thực hiện chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tại các doanh nghiệp, các công đoàn cơ sở tham mưu chủ sử dụng lao động tổ chức hướng dẫn và phát động đoàn viên, CNLD tham gia. Chiều ngày 22/3, tại Công ty TNHH Bông Thái Bình, đông đảo CNLD đã tích cực tham

gia cuộc thi. Được sự hướng dẫn của cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình, với chiếc điện thoại thông minh trên tay, sau khoảng 30 phút các công nhân Công ty TNHH Bông Thái Bình đã hoàn thành phần thi của mình. Anh Phạm Văn Hồng, công nhân Công ty chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi. Nhờ có cuộc thi mà chúng tôi hiểu được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua cũng như các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra trong thời gian tới. Đây sẽ là nguồn cổ vũ để CNLD chúng tôi nỗ lực trong công việc, góp một phần công sức của mình trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau thi đợt 1, tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm các nội dung trong Nghị quyết để đăng ký thi đợt 2, đợt 3.

Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn, vì vậy trách nhiệm của các cấp công đoàn trong các khu công nghiệp là đẩy mạnh tuyên truyền để tất cả đoàn viên, CNLD hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi. Cuộc thi sẽ là dịp để đoàn viên, CNLD nắm được các nội dung quan trọng của Nghị quyết để từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển. Đến nay, tại các công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp đã và đang tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành theo đúng thời gian từng đợt đề ra.

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo CNLD trong các doanh nghiệp tham gia. Theo kế hoạch, đợt 1 cuộc thi kết thúc vào ngày 4/4. Bà Phạm Thị Như Phong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết thêm: Sau đợt 1, trên cơ sở kết quả đạt được, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở hưởng ứng đợt 2, đợt 3 của cuộc thi, phấn đấu 100% CNLD tham gia, để từ đó mỗi người không ngừng nỗ lực vươn lên, tích cực học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Không chủ quan, lơ là dù dịch đã được kiểm soát

■ NHƯ HOÀNG

Hiện nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát ở các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bởi nguy cơ dịch lây lan vẫn thường trực.

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và 63 tỉnh, thành phố đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, bàn các giải pháp để phòng, chống dịch hiệu quả thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phân tích các biện pháp phòng, chống dịch ở 3 đợt dịch, trong đó nhấn mạnh Việt Nam đã thực hiện hiệu quả 5 nguyên tắc phòng, chống dịch đã đề ra, đó là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch theo phương châm 4 tại chỗ; chú trọng vai trò của chính quyền địa phương và phát huy bài học huy động sức dân trong phòng, chống dịch. Trong đợt dịch thứ 3, nhờ chiến lược truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, phong tỏa hẹp để hạn chế tối đa tác động đến đời sống xã hội và tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”..., dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt. 10 tỉnh, thành phố (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh) đã qua 38 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Với sự vào



Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tập trung tại Trung đoàn 568.

cuộc tích cực của các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương, sự chung tay, hưởng ứng của người dân, một lần nữa Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19 dù đợt dịch này virus là biến thể mới, có tốc

độ lây lan nhanh. Việc nhận diện chính xác mức độ nguy hiểm của dịch, sớm kích hoạt hệ thống phòng dịch quốc gia, đưa ra giải pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh và thực lực của mỗi địa phương đã

giúp Việt Nam có được kết quả trên, tạo được sự tin tưởng của người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Tại Thái Bình, các biện pháp phòng, chống dịch cũng nhanh chóng được triển khai, đồng thời thường xuyên được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19. Nhờ đó, việc kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả. Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Thái Bình tiếp tục vừa phòng, chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Dù dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố hiện cơ bản đã được kiểm soát, ngăn chặn lây lan trên diện rộng song theo nhận định của Bộ Y tế, nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn thường trực, nhất là đối với các đô thị lớn có dân số đông. Cùng với đó là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ những người nhập cảnh trái phép. Trong thời gian tới, việc kiểm soát dịch phụ thuộc nhiều vào việc phát triển vắc-xin song hiện nay nguồn cung ứng vắc-xin nhập khẩu còn hạn chế, 3 loại vắc-xin trong nước cũng đang được nghiên cứu, thử nghiệm, trong đó vắc-xin Nano Covax đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2, nếu đúng lộ trình đã được rút ngắn thì dự kiến quý IV/2021 mới có vắc-xin.

Hiện nay, khi nhiều ngày Việt Nam không ghi nhận có trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, người dân lại có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Ở một số nơi tập trung đông người như chợ dân sinh vẫn có người quên đeo khẩu trang. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 chưa biết khi nào mới kết thúc; một số nước đã xuất hiện biến thể mới. Vì thế, nguy cơ lây nhiễm dịch vẫn thường trực. Do đó, mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc phòng, chống dịch đã đề ra. Mỗi người dân cần thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Chứng kiến một buổi tổng vệ sinh môi trường tại thôn Bến Hòa, xã Đông Động (Đông Hưng) do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã tổ chức, chúng tôi mới thấy hết được sự nhiệt tình, trách nhiệm của chị Vũ Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Từ cái chổi, cái liềm, cái cuốc đến xe vận chuyển rác đều được chị nhắc nhở các ĐVTN chuẩn bị chu đáo. Bản thân chị Huyền miệng nói tay làm, vừa chỉ đạo ĐVTN dọn cỏ chỗ này, phát quang bụi rậm chỗ kia vừa luôn tay bốc rác lên xe. Chỉ trong thời gian ngắn, đường làng, ngõ xóm đã phong quang, sạch đẹp. Đó chỉ là một trong những mô hình, phân việc thanh niên đã và đang được triển khai rất hiệu quả bởi nữ thủ lĩnh đoàn Vũ Thị Thu Huyền. Em Nguyễn Thị Trà My, Chi đoàn Thanh niên thôn Bến Hòa cho biết: Chị Huyền rất năng động, nhiệt tình và quyết đoán trong các hoạt động, thường xuyên tổ chức và đi đầu dẫn dắt ĐVTN làm tốt các công trình, phân việc. Chính vì vậy, khi chị phát động phong trào, hoạt động nào là chúng em đều hưởng ứng tích cực.

Một trong những phong trào được đánh giá là thành công nhất của Đoàn Thanh niên xã Đông Động là phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Hoạt động tình nguyện ở đây được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Điển hình như mô hình đoạn đường tự quản; mô hình tự quản về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; mô hình đường hoa; các hoạt động vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy bảo vệ dòng sông quê hương; kêu gọi xã

Nữ cán bộ đoàn xuất sắc

■ THU HIỂN



Chị Vũ Thị Thu Huyền trao quà cho học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học và THCS Đông Động.

hội hóa trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp khẩu trang miễn phí, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt... Đặc biệt, phong trào hỗ trợ ĐVTN, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đã thực sự thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ

vì cuộc sống cộng đồng. Cô giáo Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đoàn Trường Tiểu học và THCS Đông Động cho biết: Đồng chí Huyền thường xuyên phối hợp với Đoàn Trường tổ chức nhiều hoạt động để các em tham gia như trồng hoa trong khuôn viên trường và đường vào trường, thể dục

thể thao, gói bánh chưng xanh tặng học sinh nghèo nhân dịp tết cổ truyền, trao quà học sinh nghèo vượt khó nhân dịp đầu năm học, dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Những hoạt động đó không chỉ giúp các em học sinh mạnh dạn, năng động, tự tin hơn trong cuộc sống mà còn tạo động lực cho các em trong học tập, vượt khó học giỏi.

Làm cán bộ đoàn đã vất vả, nữ cán bộ đoàn lại càng vất vả hơn. Bởi muốn tổ chức hiệu quả các phong trào, hoạt động đòi hỏi người cán bộ đoàn phải có trách nhiệm, gương mẫu “nói đi đôi với làm”. Chính vì thế, hầu như Thu Huyền không có khái niệm nghỉ cuối tuần hay ngày lễ. Với vai trò thủ lĩnh, chị đã làm tốt việc lên kế hoạch, tổ chức các chương trình, hoạt động phù hợp với từng thời điểm, từng chi đoàn, giúp ĐVTN tin tưởng, làm theo... Thu Huyền chia sẻ: Muốn tập hợp, lôi cuốn ĐVTN hưởng ứng các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên, tôi không chỉ tích cực học hỏi để nâng cao trình độ, hoàn thiện bản thân mà phải trách nhiệm, đi đầu trong tất cả mọi hoạt động.

Anh Vũ Hữu Quang, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết: Đồng chí Vũ Thị Thu Huyền là một trong những cán bộ đoàn năng động, nhiệt tình, có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nhiều năm qua, dưới sự chủ trì của đồng chí, công tác đoàn, đội của xã Đông Động đạt nhiều kết quả tích cực, được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn khen thưởng. Cá nhân đồng chí vinh dự là 1 trong 99 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc, là cán bộ đoàn duy nhất của tỉnh Thái Bình được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.



Ngâm chân như thế nào cho đúng?

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

Mục đích và tác dụng ngâm chân:

- Từ thời vua chúa xa xưa đã bắt dân chúng cống nạp thảo dược quý rồi vùi các thảo y vào cung để chế hóa các thảo dược đó thành các thứ nước rửa mặt, nước gội đầu, nước xông, nước tắm và nước ngâm chân chữa bệnh.

- Thực chất, hai bàn chân là đồ hình phản chiếu của lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Gan bàn chân, mu bàn chân, các ngón chân và hai bên cạnh bàn chân có cả một hệ thống huyết rất quan trọng thuộc 6 đường kinh: thận (quả cật), bàng quang (bóng đái), can (gan), đờm (mật), tỳ (lách), vị (dạ dày). Vì vậy, ngâm chân là tác động đến hệ thống huyết, kinh mạch trên hai bàn chân để chữa bệnh.

- Tác dụng ngâm chân là làm ấm, làm ngâm và dẫn thuốc vào các huyết, các đường kinh nhằm mục đích làm cân bằng âm dương, làm lưu thông khí huyết, làm giảm tê buồn chân, làm giảm đau nhức xương khớp, khử mùi hôi chân, giảm đi tiểu đêm và ngủ yên giấc hơn.

Ngâm chân với nguyên liệu gì và thảo dược nào?

- Nếu ngâm chân thường xuyên bằng thuốc ngâm chân là tốt nhất, vừa tốt cho sức khỏe vừa có tác dụng chữa bệnh (vì mỗi vị thuốc có tác dụng vào những huyết, những đường kinh khác nhau, thuốc ngâm qua bàn chân để đi vào cơ thể).

- Mỗi lương y có thể có những bài thuốc ngâm chân gia truyền khác nhau nhưng đều có mục đích tác động đến các



PHẢN CHIẾU NỘI TẠNG TRÊN BÀN CHÂN

huyết, trên các đường kinh, nhằm chữa một số bệnh nhất định và đều mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe.

- Nếu các bạn muốn ngâm chân bằng thuốc ngâm chân đã được bào chế sẵn, mang lại hiệu quả tốt và tiện lợi thì nên tiếp cận các lương y, các hiệu thuốc đông y hoặc các bệnh viện đông y để được tư vấn và cung cấp.

- Nếu không có thuốc thì ta dùng gừng, muối hoặc các loại cây lá nấu nước ngâm chân như: cây lá lốt, cây cỏ xước, cây xấu hổ, lá sả, cây đài bi...

Ngâm chân như thế nào cho đúng?

- Nếu dùng thuốc ngâm chân đã bào

chế sẵn: Mỗi loại thuốc ngâm chân đã được các nhà thuốc đông y bào chế thì đều đã có hướng dẫn cách dùng cụ thể kèm theo, vì vậy các bạn nên làm theo đúng hướng dẫn.

Pha thuốc ngâm chân theo liều lượng chỉ dẫn với nước sôi rồi chờ cho tới khi nước thuốc còn nóng, ta ngâm hai bàn chân ngập qua mắt cá chân, trong thời gian từ 30 - 40 phút.

- Nếu không có thuốc ngâm chân thì ta lấy một củ gừng đập nát, thêm một thìa muối cho vào chậu rồi chế một phích nước sôi, đợi một lúc cho tới khi nước còn nóng già thì ngâm. Nếu là nước nấu các

loại lá cây thảo dược như nói ở trên thì cách ngâm cũng tương tự như cách ngâm chân bằng thuốc.

Lưu ý:

- Kể cả ngâm chân bằng thuốc hay bằng nước muối gừng hoặc nước nấu các loại cây lá thảo dược, sau khi ngâm xong các bạn chỉ cần dùng khăn lau khô chân là được, không nên rửa chân sau khi ngâm chân vì sẽ làm lạnh chân và trôi mất lớp thuốc, kém công hiệu chữa bệnh.

- Những mùa nồm, mùa lạnh hoặc khi lao động phải dầm mưa, lội bùn đất thì nên ngâm chân là tốt nhất, vừa phòng bệnh tật vừa nâng cao sức khỏe.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Lê Thanh Bình (Hung Hà); Ngô Văn Mãn (Thái Thụy); Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thanh Thương, Nguyễn Ngọc Túc, Nguyễn Công Liêm (thành phố Thái Bình); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Vũ Đông (Đài TTTT Kiến Xương); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Mạnh Tường (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Lưu Tuyết Minh, Đỗ Văn Xuân (thành phố Hà Nội); Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa); Võ Ngột (Ninh Bình); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Tuyết Quyền (Bạc Liêu); Mai Mộng Tường (Đà Nẵng); Lê Minh Hải (Phú Thọ); Lê Thị Hồng Châu (Sóc Trăng); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Nguyễn Thị Bình (Tây Ninh); Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Như Ý (Cần Thơ)...

Kỷ niệm 151 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021), cộng tác viên Nguyễn Thanh Hoàng có bài "Thấm nhuần tư tưởng V.I.Lênin về xây dựng Đảng". Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021), cộng tác viên Nguyễn Văn Thanh có bài "Noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập để

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Hướng về ngày giỗ Tổ, cộng tác viên Thanh Hoàng có bài "Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày Quốc lễ trong tâm thức dân tộc Việt Nam". Tác giả viết: "Người Việt Nam có chung một Tổ để hướng về, có chung một miền đất Tổ để nhớ, có chung một đền thờ Tổ để tri ân. Cây có gốc. Nước có nguồn. Chim tìm tổ. Người tìm tông. Trở về Đền Hùng, chúng ta như giọt máu trở về tim! Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nhằm giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày hội của toàn dân, ngày mà mọi trái tim đều ở muôn nơi vẫn chung một nhịp đập"...

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cộng tác viên Nguyễn Văn Thanh có thơ "Lá phiếu tháng Năm"; tác giả Ngô Văn Mãn có thơ "Lá phiếu niềm tin"...

Tin, bài thuộc các lĩnh vực khác, cộng tác viên Trúc Lành đưa tin: Kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị và

Chỉ thị số 05, ngày 18/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Hưng Hà và xã Hồng An; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp huyện khối THCS. Cùng lĩnh vực giáo dục, cộng tác viên Mạnh Tường có tin: Trường THPT Quỳnh Côi tổ chức giờ học ngoại khóa tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại...

Lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Bình quân hàng năm diện tích cây màu của xã Vũ An, huyện Kiến Xương đạt 199ha, đem lại giá trị trên 13,7 tỷ đồng...

Về chính sách pháp luật mới, cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin: Quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại Nghị định số 21/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/3/2021, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021...

Cộng tác viên Mạnh Tường đưa tin: Công an huyện Quỳnh Phụ đã triển khai cấp được gần 6.000 căn cước công dân gắn chip điện tử.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Đoàn Thanh niên xã Bình Định, huyện Kiến Xương tổ chức gắn biển công trình phần việc thanh niên; bàn giao đưa vào sử dụng 100 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật cho các thôn. Cộng tác viên Trúc Lành có bài: Thủ lĩnh đoàn - cánh tay nối dài tổ chức

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viết về những tấm gương cán bộ đoàn tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu, cộng tác viên Lê Thanh Bình có bài viết về kỷ niệm của bản thân 60 năm làm cộng tác viên cho Báo Thái Bình.

Viết về gương người tốt việc tốt có tin "Dùng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Kiến Giang" của cộng tác viên Vũ Đông.

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn,... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trần trọng!

A SÀO TỨ YẾN

■ QUANG VIỆN

Từ xa xưa, nhân dân ấp A Sào (nay thuộc xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) có tục lệ rước kiệu từ bản đến (đến A Sào) theo đường “thần đạo” đến cây đa “Tứ Yến” thì dừng kiệu. Cùng lúc, trong đền nổi những hồi trống lớn, thỉnh đại hồng chung (chuông) tế Phụng Kiên Vương (Trần Liễu) và tế quốc mẫu (Thuận Thiên Hoàng Thái hậu). Tế xong đem yến, rượu ra gốc đa “Tứ Yến” ban lộc cho khắp lượt quan viên, thường dân và phu kiệu.



Đền A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ.

Tương truyền, từ khi An Sinh Vương Trần Liễu và Quốc Mẫu Trần triều Thuận Thiên Hoàng Thái hậu mất, nhân dân A Sào đã dựng miếu thờ và tổ chức tế lễ hàng năm. Đặc biệt vào ngày giỗ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (20 tháng 7 âm lịch), kỳ mục, hương lão và quan viên trong ấp A Sào rước kiệu đức Thánh Trần Hưng Đạo từ bản đến đến khu vực đất cây đa “Tứ Yến”, trong đền nổi trống, chuông trọng tế An Sinh Vương Trần Liễu và Quốc Mẫu Trần triều Thuận Thiên Hoàng Thái hậu. Tế xong đem rượu và yến ra gốc đa ban lộc cho quan viên, phu kiệu và nhân dân nên dân gian gọi là cây đa “Tứ Yến”.

Sử cũ chép, Thuận Thiên công chúa (Lý Thiên Kim) là Thái trưởng công chúa vua Lý Huệ Tông (1194 - 1226), vị vua cuối cùng triều Lý và Hoàng hậu Trần Thị Dung. Thuận Thiên công chúa xinh đẹp, nét na nhưng cuộc đời truân chuyên, sóng gió từ lúc còn hoài thai. Năm Ất Hợi, Kiến Gia thứ 5 (1215) Trần Thị Dung, con gái Trần Lý là thuộc tướng triều Lý, trong bối cảnh loạn Quách Bốc, Thái tử Lý Hạo Sâm chạy loạn về Hải Ấp (nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà) nương nhờ nhà Trần Lý rồi đem lòng yêu say đắm Trần Thị Dung. Khi được thể lực họ Trần ở Hải Ấp phò giúp, Thái tử Sâm lên ngôi vua (Lý Huệ Tông) đã đưa Trần Thị Dung về kinh và lấy làm vợ. Trần Thị mang thai Thuận Thiên trong bối cảnh giằng co quyết liệt với Đàm Thái Hậu (mẹ vua Lý Huệ Tông) cùng tôn thất nhà Lý không chấp nhận sự hiện diện của người con gái họ Trần. Bởi trước đó, Đàm Thái Hậu coi Trần Tự Khánh (em trai Trần Thị Dung) đương chức Thái úy, tước Kiến quốc vương là... giặc. Đàm Thái Hậu cũng không “úp mở” cho rằng Trần Thị Dung là “nội ứng” của “đấng giặc” nên tìm cách hãm hại Trần Thị Dung. Năm Kiến Gia thứ 6 (1216), Đàm Thái Hậu nhiều lần bắt Lý Huệ Tông

đuổi vợ, bà còn sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn nhằm hãm hại con dâu.

Sau những vụ “giằng co quyết liệt” giành sự sống và tình yêu, Trần Thị Dung được em là Trần Tự Khánh cứu mang trong doanh trại quân đội nhà Trần ở bãi Cừ Liên (cạnh sông Hồng, thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nay). Tại đây, bà sinh hạ người con gái đầu lòng trong nước mắt. Để ghi nhớ những ngày cơ cực và cũng là để ghi tạc công ơn trời đất đã cứu mẹ con bà, bà đặt tên con gái là Thuận Thiên. Công chúa Thuận Thiên “lá ngọc cành vàng” nhưng lại sinh ra trên bãi sông đầy nắng và gió như báo trước cuộc đời không mấy yên ả. Công chúa Thuận Thiên lên 2 tuổi thì Phụ hoàng Lý Huệ Tông mắc bệnh phát cuồng. Sóng gió triều Trần đã sớm dội lên gương mặt ngây thơ, trắng trong của công chúa. Lên 7 tuổi, công chúa Thuận Thiên được gả cho Phụng Kiên Vương Trần Liễu (con trai quan Phụ chính Trần Thừa). Rồi bỏ kinh thành hoa lệ, Thuận Thiên xuống thuyền theo chồng về thực ấp A Sào, hương Thái Bình (nay thuộc các xã An Đông, An Hiệp, An Thái, huyện Quỳnh Phụ) tròn bốn phận làm dâu. Phụng Kiên Vương Trần Liễu rất mực thương yêu Thuận Thiên. Bà sinh hạ cho Trần Liễu 3 người con trai là Vũ Thành Vương Trần Doãn, Hưng Ninh Vương Trần Tung và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hưng Ninh Vương Trần Tung sau này là bậc thầy của vua Trần Nhân Tông, vua tôn làm “Tuệ Trung thượng sĩ”. Người con thứ 3 là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn do được cha Trần Liễu chăm sóc, mời thầy dạy võ đạo cao cường nên công nghiệp vang Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương. Ngờ đâu sóng gió đã yên, năm Thiên ứng Chính Bình thứ 6 (1237), một lần nữa cuộc đời công chúa Thuận Thiên thêm phân phong ba bão táp. Em chồng của bà là Trần Cảnh (tức Trần Thái Tông)

kết hôn cùng công chúa em là Lý Chiêu Hoàng đã 12 năm mà không sinh được con, Thái sư Trần Thủ Độ và thân mẫu Trần Thị Dung vô cùng lo lắng không có người kế vị nên bắt ép công chúa Thuận Thiên về làm vợ Trần Thái Tông để sinh cho hoàng tộc người nối dõi. Cuộc đời bà rẽ trái oan nghiệt, những tưởng theo Phụng Kiên Vương về vùng sông nước A Sào xa kinh thành để hưởng cuộc sống điền viên nào ngờ “bị bắt” trở lại kinh thành làm hoàng hậu. Vì thương yêu vợ của mình mà Phụng Kiên Vương Trần Liễu nổi loạn trên sông Cái (sông Hồng nay) suýt mất mạng. Trần Thái Tông uất hận bỏ lên núi Yên Tử đi tu. Vì dòng họ nhà Trần và triều đại nhà Trần, đứng giữa ngã ba tình và hiếu, Thuận Thiên công chúa đành lòng làm Hoàng hậu trong khi đang mang thai người con thứ 4 với Phụng Kiên Vương (Trần Quốc Khang). Triều đình phong cho Phụng Kiên Vương Trần Liễu tước An Sinh Vương nhằm an ủi cho những điều mất mát. Từ vị trí là chị dâu Hoàng đế, bỗng chốc thành Hoàng hậu, bà lại phải tìm cách đối xử để Chiêu Hoàng (em gái) đỡ phần tội hận. Một thời gian sau bà sinh hạ Thái tử Trần Hoảng cho Trần Thái Tông. Thái tử được bà chăm sóc, dạy dỗ chu đáo với tất cả tình thương yêu, lòng bao dung nhân hậu. Mùa xuân năm Mậu Ngọ (1258), Trần Thái Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoảng, miếu hiệu là Trần Thánh Tông, chính sử chép “Bậc quân vương thần văn, thánh võ”.

Vì mẹ làm hoàng hậu mà Trần Quốc Khang được sinh ra tại kinh thành, biết rõ là con anh trai (An Sinh Vương Trần Liễu) nên Trần Thái Tông cũng hết mực thương yêu. Riêng An Sinh Vương Trần Liễu được vua ban ưu hậu cả một vùng thực ấp rộng lớn Kiếp Bạc, Yên Phụ (Hải Dương); Yên Dương (Đông Triều), Yên Bó (Hoành Bồ) thuộc tỉnh Quảng Ninh và cả vùng A Sào,

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Thuận Thiên công chúa là người đức hạnh, bà giúp dân vùng hương Thái Bình đất đai canh tác, sống hòa mình với dân cần lao. Khi bà “bị bắt” làm hoàng hậu của vua Trần Thái

Tông, bà cũng từng cùng nhà vua về căn cứ Lưu Đôn (xã Thụy Hồng, Thái Thụy) trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Vì bà đã là hoàng hậu nên khi thỉnh kiệu ở đền A Sào chỉ có kiệu của Phụng Kiên Vương (nhỏ hơn Đức Thánh Trần) chứ không có kiệu của bà, trong đền chỉ đặt bài vị thờ bà là “Quốc Mẫu Trần triều”.

Nhà giáo ưu tú Vũ Quốc Huệ, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ



Mặc dù chế độ phong kiến vẫn duy trì ý thức hệ “trọng nam, khinh nữ” thế nhưng “ngâm định” ông bà, cha ông ta vẫn tôn vinh phụ nữ, điển hình là nhân dân hương Thái Bình, ấp A Sào

vẫn lập đền thờ “Quốc Mẫu Trần triều” Hoàng Thái hậu Thuận Thiên công chúa mặc dù bà đã “cải giá” nghĩa là không “thủ tiết” cũng bởi bà là người đức độ, trong cái chông gai, sóng gió bà đã ứng xử vẹn tròn.

Dịch giả Vũ Văn Thông, thôn Vũ Xá, xã An Đông, huyện Quỳnh Phụ



Tôi thường hay đọc và dịch các văn bia, văn tự Hán Nôm trong vùng để hiểu thêm ý nghĩa vùng đất A Sào, Long Hưng với sự nghiệp nhà Trần. Trong nhiều văn tự Hán Nôm còn sót

lại, có nhiều văn bản ca ngợi công đức Thuận Thiên công chúa với vùng đất A Sào.



hương Thái Bình, phủ Long Hưng. Hưng Ninh Vương toàn quyền quản lý lộ Hồng (Hải Dương), Hưng Đạo Vương thống lĩnh quân đội, cả hai là cháu nhưng giữ phận bề tôi đều tận trung với vương triều.

Những năm tháng sống cùng bà con ấp A Sào, Thuận Thiên công chúa chưa bao giờ tỏ ra mình là “lá ngọc cành vàng”, bà hòa mình sống cùng người dân lao khổ. Đất đai của vương triều ban cho, bà đều cho dân cấy cày, thêm thóc gạo phụng sự triều đình nuôi quân đánh giặc. Ân nghĩa sâu nặng của bà, dân nghèo ghi tạc. Khi biết bà “cải giá” về kinh làm hoàng hậu, người dân A Sào không người nhớ thương bà. Khi bà mất, dân ấp A Sào và quanh vùng lập miếu thờ bà nhằm tri ân công đức của bà. Theo các nguồn khảo luận, vì Thuận Thiên công chúa đã “cải giá” nên nhân dân thờ bà riêng ở một ngôi đền không chung đền với An Sinh Vương nhưng cùng thửa đất mà dân gian gọi là “Tứ Yến” ở A Sào, các triều đại phong kiến đều có sắc phong “Quốc Mẫu Trần triều”.



BÓNG CHUYỀN NỮ THÁI BÌNH

Tìm lại vị thế

■ ANH TÚ

Tháng 4 tới, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Bình trở lại đường đua chuyên nghiệp khi giải vô địch quốc gia (VĐQG) PV Gas 2021 chính thức khởi tranh. Cùng với nỗ lực luyện tập để tìm lại vị thế, các cô gái “quần đùi, áo số” của đội cũng yên tâm hơn cho chặng đường phía trước bởi đã có sự đồng hành của Mạng lưới Phụ nữ khởi nghiệp - WSUN và Tập đoàn Truyền thông Nam Hương.

Tự hào bóng chuyền Thái Bình

Từ trước tới nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Bình luôn được nhắc đến như là cái nôi sản sinh ra rất nhiều vận động viên (VĐV) tài năng cung cấp cho đội tuyển quốc gia cũng như các câu lạc bộ chuyên nghiệp trong cả nước. Từ năm 2003 - 2010, bóng chuyền nữ Thái Bình luôn nằm trong top 4 đội mạnh của toàn quốc. Tuy nhiên, mùa giải 2019 đội xuống hạng, không còn nhà tài trợ, chật vật với kinh phí ít ỏi. Nhưng bằng tình yêu với bóng chuyền, niềm tự hào với bề dày truyền thống và khát khao được trở lại, các cô gái Thái Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đấu 6 trận toàn thắng để rồi vỡ òa hạnh phúc với chức vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020. Năm đầu tiên trở lại đường đua



Nguyễn Thị Uyên (số 7) - một trong những gương mặt triển vọng của bóng chuyền nữ Thái Bình hiện nay.

chuyên nghiệp, bóng chuyền nữ Thái Bình đang có sự chuẩn bị tốt nhất. Ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh cho biết: Trước khi đến với vòng 1 giải VĐQG PV Gas 2021, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Bình tham dự cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền tại Ninh Bình vào cuối tháng 3, đây cũng là cơ hội để các VĐV

luyện tinh thần thi đấu trước khi đến với một giải đấu quan trọng. Thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch giao hữu của đội nên hiện nay ban huấn luyện cố gắng sắp xếp lịch trình phù hợp nhất cho các tuyển thủ trước ngày giải VĐQG chính thức khởi tranh. Trong đó, việc phòng, chống dịch Covid-19 luôn được quan tâm song song với việc giữ gìn

phong độ, thể lực cho các VĐV. Dù còn nhiều khó khăn song với quyết tâm cao nhất, hy vọng bóng chuyền nữ Thái Bình sẽ đạt được những kết quả xứng đáng ở mùa giải năm nay để đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ.

Đồng hành cùng đội tuyển

Ngay trước thời điểm tham dự giải VĐQG PV Gas 2021, đứng trước bộn bề khó khăn, bóng chuyền nữ Thái Bình đón nhận tin vui khi nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Truyền thông Nam Hương. Theo đó, đội sẽ được Nam Hương Global Sport tư vấn toàn bộ chiến lược tái định vị thương hiệu và tư vấn triển khai xây dựng thương hiệu của đội cũng như của cá nhân các VĐV.

Ngoài ra, các nữ tuyển thủ còn được Mạng lưới Phụ nữ khởi nghiệp - WSUN tài trợ các khóa học về kỹ năng phát triển bản thân, xây dựng thương hiệu và nhận được quỹ lương cơ bản từ dự án WSUN để có thể yên tâm thi đấu, đồng thời có chiến lược chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn hậu đỉnh cao của sự nghiệp. Mạng lưới Phụ nữ khởi nghiệp - WSUN là dự án giúp phụ nữ khởi nghiệp phát triển bản thân và học hỏi các kỹ năng để có thể khởi nghiệp với một số vốn thấp, được hỗ trợ và tư vấn cách thức kinh doanh trên các nền tảng công nghệ như facebook, tiktok hay zalo... Mạng lưới Phụ nữ khởi nghiệp - WSUN hy vọng với sự hỗ trợ này các nữ tuyển thủ của bóng chuyền Thái Bình sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Hy vọng, sự đồng hành của Mạng lưới Phụ nữ khởi nghiệp - WSUN và Tập đoàn Truyền thông Nam Hương sẽ đem đến cho bóng chuyền nữ Thái Bình sự khởi đầu mới cho chặng đường dài phía trước, lấy lại vị thế của bóng chuyền nữ Thái Bình trên bình diện quốc gia, đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ.